

Chủ động phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn trong bệnh viện

Dịch Covid-19 trong nước diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca bệnh lây nhiễm trong các cơ sở y tế. Trước diễn biến trên, các bệnh viện trong tỉnh đã chủ động phòng, chống dịch, triển khai nhiều giải pháp, quyết tâm không để dịch lây nhiễm trong bệnh viện, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cũng như cán bộ, nhân viên y tế.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang thực hiện cách ly, điều trị 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 và theo dõi sức khỏe 7 trường hợp có liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Khoa Truyền nhiễm. Trước những diễn biến mới của dịch bệnh, Bệnh viện đã kích hoạt lại các hoạt động phòng, chống dịch như: phân luồng khám bệnh; hướng dẫn, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay và thực hiện khai báo y tế; bảo đảm giãn cách xã hội, khuyến cáo mỗi bệnh nhân điều trị nội trú chỉ có 1 người nhà đến chăm sóc. Những người có biểu hiện sốt, ho, khó thở, không đi về từ vùng dịch sẽ được khám tại phòng khám hô hấp dã chiến...



Người dân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào khám bệnh.

giữ đúng khoảng cách và đeo khẩu trang.

Ngoài Khoa Truyền nhiễm, Khoa Dinh dưỡng là khoa chịu trách nhiệm cung cấp suất ăn cho các khoa, phòng. Khoa đã thực hiện kiểm soát an toàn đối với nhân viên, người phục vụ; trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân và hướng dẫn nhân viên thực hiện khai báo dịch tễ hàng ngày đồng thời bố trí khoảng cách 1m giữa các bàn ăn, thực hiện không quá 30 người có mặt trong nhà ăn cùng một thời điểm. Với số lượng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến khám, điều trị đông, mỗi ngày các bác sĩ phải tiếp xúc với nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cao, bởi vậy Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho cán bộ, nhân viên y tế. Bên cạnh tuyên truyền tới cán bộ, nhân viên, người bệnh và người nhà bệnh nhân nhằm nâng cao ý thức, chung tay cùng Bệnh viện phòng, chống dịch.

Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng là bệnh viện tuyến huyện, hiện chưa có bệnh nhân từ vùng dịch về phải cách ly, theo dõi sức khỏe. Song với số lượng trung bình mỗi ngày có hơn 500 bệnh nhân đến khám, chưa kể người nhà bệnh nhân, Bệnh viện đã chủ động các phương án thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19; kích hoạt lại các hoạt động phòng, chống dịch. Bác sĩ Nguyễn Duy Lập, Trưởng khoa Các bệnh nhiệt đới cho biết: Khoa Các bệnh nhiệt đới sẽ được lập rào chắn khi có bệnh nhân nghi nhiễm, nhiễm Covid-19 cách ly, điều trị. Tại khu vực cách ly của Khoa, có các chốt chặn kiểm soát chặt chẽ người ra vào. Người bệnh di chuyển từ khu khám sàng lọc đến khu cách ly điều trị bằng lối đi riêng. Khoa cũng đã bố trí nhân lực, buồng điều trị theo từng tình huống, đồng thời thường xuyên cập nhật phác đồ điều trị của Bộ Y tế.

Trước những diễn biến của dịch bệnh, mới đây Bộ Y tế đã có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc khẩn trương rà soát, chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh tại cơ sở y tế theo các kịch bản phòng, chống dịch ở mức cao nhất. Không chủ quan, lơ là, các biện pháp đã được các bệnh viện trong tỉnh triển khai thực hiện với mục tiêu quyết tâm không để dịch lây nhiễm cho cán bộ y tế và lây lan ra cộng đồng.

HOÀNG LANH

Hòa Tiến - những ngày phong tỏa và giãn cách xã hội



Phun thuốc khử khuẩn bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Ngày 1/8, tại thôn Bùi, xã Hòa Tiến (Hưng Hà) ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên của tỉnh. Với sự vào cuộc chỉ đạo tích cực, sâu sát, sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, nhân dân thôn Bùi nói riêng, xã Hòa Tiến nói chung đã nâng cao tinh thần phòng, chống dịch, chấp hành nghiêm các quy định không để dịch lây lan, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Hiện tại, xã Hòa Tiến đã thành lập 9 chốt kiểm soát dịch Covid-19, trong đó có 3 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ vào thôn Bùi. Tại các chốt kiểm soát dịch, thường xuyên có lực lượng chức năng trực cả ngày lẫn đêm với nhiệm vụ: đo thân nhiệt, khai báo y tế, ghi nhận lịch sử đi lại của người dân; kiểm soát chặt chẽ những người đến và đi trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, 3 chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ của thôn Bùi còn thực hiện nhiệm vụ là những chốt chặn, với mục tiêu không để người dân ở ngoài đi vào trong thôn, cũng như không để người dân ở trong thôn có thể đi ra ngoài. Mọi vật phẩm chuyển vào cho nhân dân trong thôn đều qua chốt kiểm soát dịch, lực lượng chức năng có nhiệm vụ để lên một chiếc bàn đặt trên đường vào thôn. Người dân trong thôn sau khi nhận được thông báo qua điện thoại hoặc qua loa truyền thanh sẽ đeo khẩu trang ra nhận thực phẩm tại chiếc bàn đã được đặt sẵn.

Thôn Bùi hiện có 243 hộ dân với 820 nhân khẩu. Những ngày đầu thực hiện phong tỏa tại đây, người dân còn nhiều bỡ ngỡ bởi nhiều thói quen trong cuộc sống thường ngày buộc phải thay đổi. Nhưng với tinh thần tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch,

sau 5 ngày phong tỏa, đa phần người dân đã quen với việc tự cách ly tại gia đình. Là cán bộ y tế xã Đoàn Hùng, từ ngày 1/8 anh Bùi Xuân Giang được tăng cường sang Trạm Y tế xã Hòa Tiến để túc trực tại 1 trong 3 chốt kiểm soát dịch vào thôn Bùi. Anh Giang cho biết, những ngày qua, bên cạnh sự hỗ trợ kịp thời 10kg gạo/hộ dân, huyện Hưng Hà còn liên hệ với các siêu thị cũng như đơn vị cung cấp thịt lợn an toàn, giá thành hợp lý để cung cấp cho người dân. Cùng với đó, nhiều tổ chức cũng quyên góp, hỗ trợ nên bà con thôn Bùi và lực lượng trực tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 đã nhận được số lượng thực phẩm thiết yếu. Theo anh Giang, khó khăn nhất sử dụng của người dân; kiểm soát dịch trong những ngày qua là thời tiết liên tục mưa to kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả của việc phun hóa chất tiêu độc, khử trùng và sức khỏe của lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch. Song với tinh thần "Chống dịch như chống giặc" nên các thành viên đều bám chốt, không sao nhãng nhiệm vụ.

Ông Chu Ngọc Diệp, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến cho biết: Kể từ thời điểm phong tỏa tới nay, trong thôn Bùi chưa ghi nhận thêm trường hợp nào có triệu chứng sốt, ho, khó thở. Sức khỏe của người dân trong thôn ra nhận thực phẩm tại chiếc bàn đã được đặt sẵn. Nhìn chung, bà con đã quen với việc dừng mọi hoạt động đi học, đi làm, thăm thân... để ở nhà cách ly. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng khuyến khích các gia đình tăng cường sử dụng thực phẩm tự cung, tự cấp để hạn chế việc đi lại, tiếp xúc không cần thiết. Tuy nhiên,

ngày 4/8 trong thôn Bùi có một gia đình có nguyện vọng được đón con dâu và cháu nội về quê sinh từ bệnh viện về gia đình. Ngay khi biết tin, lãnh đạo xã đã trực tiếp liên hệ với gia đình, bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, giải thích, thuyết phục để gia đình hiểu được việc cần thiết lúc này là bảo đảm an toàn về sức khỏe cho các thành viên trong gia đình cũng như cộng đồng nên gia đình đã vui vẻ chấp hành, đưa con dâu và cháu nội về bên ngoài. Cũng theo chia sẻ của Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, không chỉ đối với trường hợp trên mà đối với tất cả các trường hợp, chính quyền địa phương đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc nỗ lực thực hiện nghiêm việc phong tỏa thôn Bùi.

Là người dân xã Hòa Tiến, chị Phạm Thị Lan chia sẻ: Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, người dân địa phương thường xuyên được thông báo về tình dịch Covid-19 cũng như cách phòng, chống dịch qua hệ thống truyền thanh của xã. Người dân trong xã đã nâng cao tinh thần phòng, chống dịch qua việc thường xuyên kiểm tra nhiệt, đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay và hạn chế tiếp xúc gần, trò chuyện với những người xung quanh. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên nhắc nhở người dân cận nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm an toàn để yên tâm phòng, chống dịch.

Với sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh và các cấp, ngành cùng nỗ lực của chính quyền và ý thức chấp hành nghiêm của người dân, thôn Bùi và xã Hòa Tiến quyết tâm không để dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng.

TU ANH

đảm các biện pháp an toàn, bảo vệ sức khỏe cán bộ, nhân viên, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Mục tiêu của Bệnh viện hiện nay là điều trị khỏi cho bệnh nhân nhiễm Covid-19; bảo đảm an toàn cho cán bộ y tế, người lao động trong Bệnh viện và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm tại Bệnh viện; bảo đảm các hoạt động khám chữa bệnh trong Bệnh viện diễn ra an toàn. Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch cụ thể trong phòng, chống dịch. Hiện tại, những bệnh nhân nặng của Khoa Truyền nhiễm đã được chuyển sang các khoa khác. Toàn bộ Khoa Truyền nhiễm được khoanh vùng, có lực lượng



Bệnh viện Đa khoa tỉnh hướng dẫn người dân khai báo y tế khi đến khám chữa bệnh.

Sôi nổi phong trào văn hóa, thể thao ở Kiến Xương

Những năm qua, huyện Kiến Xương luôn chú trọng đầu tư cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút nhiều cơ quan, đơn vị và người dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe cho người dân.

Nhiều cấp ủy đảng ở Kiến Xương đã có nghị quyết chuyên đề về công tác văn hóa, thể thao gắn với xây dựng nông thôn mới và thực hiện nhiệm vụ của cơ sở quan, đơn vị. Do đó, phong trào thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển ngày càng sâu rộng. 100% xã, thị trấn đã quy hoạch đất và đầu tư cho các thiết chế văn hóa, thể thao. Năm 2017, 100% xã, thị trấn và huyện tổ chức thành công đại hội thể thao cấp cơ sở và cấp huyện. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng phát triển đa dạng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhiều câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ thể thao được thành lập ở các địa

phương, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 15 câu lạc bộ hát chèo, 100% xã, thị trấn đều thành lập câu lạc bộ nghệ thuật dân gian, đơn vị văn nghệ quần chúng phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần đưa phong trào văn hóa văn nghệ của huyện phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Do được chú trọng đầu tư bài bản, thời gian qua, hoạt động văn nghệ, thể thao ở xã Thanh Tân phát triển sôi nổi, rộng khắp. Mỗi độ tuổi, người dân đều chọn lựa được hoạt động thể thao yêu thích của mình. Người già, người trung tuổi tham gia câu lạc bộ thể thao, nghệ thuật

dân gian, hát chèo; thanh niên, trẻ em chơi bóng đá, cầu lông, bóng bàn; phụ nữ tập Aerobic... Ông Phan Đại Hạ, cán bộ phụ trách văn hóa xã Thanh Tân cho biết: Địa phương luôn coi trọng đầu tư cho phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ quần chúng để thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới; trong đó, sôi nổi nhất là hoạt động của câu lạc bộ nghệ thuật dân gian, câu lạc bộ Aerobic, câu lạc bộ hát chèo, câu lạc bộ bóng đá, bóng bàn... Các hoạt động này diễn ra thường xuyên, không chỉ phục vụ các sự kiện chính trị ở địa phương mà còn tạo thành phong trào thi đua góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần đoàn kết trong nhân

dân, giảm tệ nạn xã hội. Xã đã xây dựng kế hoạch chi tiết phù hợp với đặc thù từng thôn, từng lứa tuổi, đồng thời tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc rèn luyện thể thao, tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ; tạo điều kiện đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, sân bãi, nhà văn hóa phục vụ phong trào. Đến nay, Thanh Tân có hàng chục câu lạc bộ hoạt động. Bà Vũ Thị Hương, thôn An Cơ Bắc cho biết: Tham gia câu lạc bộ hát chèo hơn 10 năm nay tôi thấy mình yêu đời, yêu quê hương hơn. Vui nhất là các buổi tập chúng tôi tập hợp lại luyện tập để phục vụ các sự kiện chính trị của thôn, xã. Mọi người đều tự nguyện bỏ thời gian, kinh phí để duy trì hoạt động, ai cũng cảm thấy vui, khỏe, gần gũi, đoàn kết hơn.

Tại xã Quốc Tuấn, từ năm 2005 câu lạc bộ chèo được thành lập với hơn 20 thành viên, phần lớn đến từ thôn Đắc Chúng



Câu lạc bộ Aerobic của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Tân (Kiến Xương).

Nam. Là những nông dân quanh năm chân lấm tay bùn nhưng ai cũng có tình yêu, niềm đam mê với nghệ thuật chèo. Từ đó câu lạc bộ đã trở thành lực lượng tiên phong trong phong trào văn nghệ của xã, thường xuyên xã tin tưởng giao chuẩn bị các tiết mục văn nghệ trong các hội nghị của địa phương. Không chỉ lao nhung nhung "nghệ sĩ nông dân" vẫn cháy hết mình trong từng vũ điệu, góp phần tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của

xã, truyền ngọn lửa tình yêu nghệ thuật chèo đến thế hệ trẻ. Các hoạt động văn hóa, thể thao phát triển làm cho đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên, tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển. Năm 2019, Kiến Xương có 221/237 thôn, khu phố đạt danh

hiệu khu dân cư văn hóa, chiếm 93,2%; 91,5% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở.

THU THỦY